

## HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

*Theo tác giả Bùi Xuân Đức trong bài Cơ chế kiểm soát hoạt động tư pháp những vấn đề đang đặt ra và phương hướng đổi mới trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2012*

Cho đến nay ở nước ta, khái niệm hoạt động tư pháp (HĐTP) và cơ quan tư pháp (CQTP) chưa được ghi nhận và xác định ở cấp độ Hiến pháp (cũng giống như lập pháp, hành pháp). Sách báo khoa học thì đưa ra nhiều quan niệm khác nhau. Có quan điểm cho rằng, khái niệm tư pháp và CQTP chỉ nên hiểu theo nghĩa hẹp là việc xét xử (tài phán) và do hệ thống toà án thực hiện. Quan điểm khác tiếp cận khái niệm tư pháp và CQTP theo nghĩa rộng: tư pháp không chỉ là việc xét xử và CQTP không chỉ là cơ quan xét xử mà còn bao hàm một số cơ quan khác có liên quan chặt chẽ đến hoạt động xét xử. Theo tinh thần của Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đưa ra khái niệm về tội xâm phạm HĐTP là những tội xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án), hay theo các văn bản ban hành gần đây, như Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp (đề cập đến cả các cơ quan gọi là bộ trợ tư pháp như công chứng, giám định) thì khái niệm HĐTP hiểu theo nghĩa rộng bao gồm hoạt động của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), Toà án nhân dân (TAND), Cơ quan thi hành án và bộ trợ tư pháp.

*Theo tác giả Trần Văn Độ trong bài viết Một số vấn đề về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay trên tạp chí Luật học số 2/2014*

Pháp luật nước ta không có khái niệm hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, qua phân tích các quy định của pháp luật về chức năng của viện kiểm sát chúng ta cũng có thể nhận thấy được phạm vi hoạt động tư pháp được đề cập tương đối rõ ràng. Theo Điều 3 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân thì viện kiểm sát thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự, kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, kiểm

sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định của toà án nhân dân và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lí và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Qua phân tích nội dung quy định trên của điều luật, chúng ta có thể có một số nhận xét như sau:

- Hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong điều tra vụ án hình sự, hoạt động xét xử và hoạt động thi hành án;
- Ngoài hoạt động điều tra, người làm luật không đề cập chủ thể hoạt động trong xét xử và thi hành án. Tuy người ta vẫn thường hiểu hoạt động xét xử là của toà án, hoạt động thi hành án là của các cơ quan thi hành án;
- Hoạt động của viện kiểm sát không phải là đối tượng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Hay có thể nói cách khác, phải chăng hoạt động của viện kiểm sát không phải là hoạt động tư pháp.

Rõ ràng, cho đến nay trong lí luận, trong hoạt động lập pháp và trong chỉ đạo hoạt động tư pháp chưa có quan điểm thống nhất về hoạt động tư pháp đang tồn tại các quan niệm hoặc là thu hẹp phạm vi hoạt động tư pháp; hoặc là lẫn lộn giữa hoạt động tư pháp với công tác tư pháp...

Chúng tôi cho rằng để có quan niệm đúng đắn về hoạt động tư pháp và xác định chính xác phạm vi hoạt động tư pháp, chúng ta phải xuất phát từ nhận thức vấn đề về quyền tư pháp và tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong điều kiện xuất phát điểm quyền lực nhà nước là tập trung trên cơ sở phân công thực hiện chức năng ở nước ta hiện nay. Theo quan điểm truyền thống trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay nếu lập pháp là ban hành luật, hành pháp là tổ chức thi hành các đạo luật được ban hành thì tư pháp là xét xử, hay nói rộng hơn, là giải quyết các tranh chấp pháp luật, các vi phạm pháp luật xảy ra trong xã hội. Để giải quyết các tranh chấp pháp luật, các vi phạm pháp luật thì ngoài toà án là

cơ quan được giao chức năng thay mặt nhà nước ra các phán quyết còn có sự tham gia của nhiều cơ quan, thậm chí tổ chức và cá nhân khác. Không có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, không có quyết định truy tố của viện kiểm sát thì không có xét xử vụ án hình sự; không có khởi kiện của nguyên đơn dân sự thì không có vụ án dân sự. Trong giải quyết vụ án hình sự, dân sự, kinh tế ngoài các cơ quan tiến hành tố tụng, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác như hoạt động của các cơ quan được giao thực hiện một số nhiệm vụ điều tra, hoạt động giám định tư pháp, cơ quan công chứng tư pháp, người bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự... có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cho phán quyết của tòa án chính xác, khách quan. Vì vậy, việc thực hiện quyền tư pháp tức quyền thay mặt nhà nước (quyền lực nhà nước) phán quyết về xung đột pháp lý, vi phạm pháp luật là duy nhất của tòa án nhưng hoạt động để đi đến phán quyết đó lại không chỉ riêng của tòa án.

Từ cách nhìn nhận trên, chúng tôi cho rằng hoạt động tư pháp là hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào việc giải quyết các tranh chấp pháp lý, các vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phán quyết của tòa án và thi hành các phán quyết đó theo thủ tục tố tụng mà pháp luật quy định.

Từ góc độ chủ thể, hoạt động tư pháp là hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan tư pháp), các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ tố tụng, các cơ quan hỗ trợ tư pháp (giám định tư pháp, công chứng tư pháp, luật sư);

Từ góc độ nội dung, hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, hoạt động xét xử vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hoạt động giải quyết các việc tranh chấp khác của tòa án, hoạt động thi hành án.

Từ quan niệm trên, theo chúng tôi đặc trưng của hoạt động tư pháp là:

+ Hoạt động đó gắn liền với tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật. Hoạt động tư pháp cụ thể chỉ phát sinh khi có vi phạm pháp luật; + Hoạt động tư pháp phải có tính độc lập

và chỉ tuân theo pháp luật. Sự độc lập của hoạt động tư pháp đảm bảo cho xác nhận sự

kiện pháp lí và phán quyết mang tính chính xác, khách quan. Việc từ trước đến nay chúng ta chỉ đề cập sự độc lập của toà án mà bỏ qua tính độc lập tương đối của các cơ quan, tổ chức khác tham gia vào hoạt động tư pháp là trái với đặc trưng này;

+ Hoạt động tư pháp phải được điều chỉnh bằng thủ tục tố tụng công khai, rõ ràng, minh bạch.(5) Vì vậy, cho đến nay các hoạt động giám định tư pháp, công chứng tư pháp... vẫn chưa được quy định bằng các thủ tục tố tụng cần thiết làm cho các cơ quan, tổ chức này lúng túng trong thực hiện các hoạt động của mình. Nhiều trường hợp các hoạt động này lại được tổ chức thực hiện bằng các biện pháp quản lí hành chính như đối với cơ quan hành pháp, theo nguyên tắc hành khinh mệnh lệnh hoặc chỉ huy phục tùng. Điều này hạn chế đến tính khách quan của hoạt động đó, gây khó khăn cho việc xét xử của toà án.

*Theo tác giả Nguyễn Huy Phượng trong luận án Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012*

Hoạt động của các cơ quan tư pháp là tập hợp những việc làm cụ thể do cơ quan tư pháp thực hiện trong tố tụng tư pháp trực tiếp liên quan và hướng tới giải quyết các vụ việc một cách đúng đắn, khách quan, toàn diện.

## THƯ MỤC

### **Luận văn, Luận án**

1. Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay/ Đâu Quang Dũng.- Hà Nội, 2019, Luận án tiến sĩ Luật học: Mã số: 9380105 - Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, 2019 178 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD.
2. Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay: LA TS Luật học: 62.38.01.01/ Nguyễn Huy Hoàn.- H., 2005, 177tr., 30cm + 1 tt

3. Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp ở Việt Nam (bằng thực tiễn của tòa án và luật sư): LAPTSKH Luật học: 5.05.01/ Dương Thị Thanh Mai.- H., 1996, 164tr., 32cm + 1 tt
4. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam: LAPTSKH Luật học: 5.05.14/ Nguyễn Tất Viễn.- H., 1996, 131tr., 32cm + 1 tt

### **Đề tài**

5. Nghiên cứu mô hình quản lý dịch vụ công của ngành tư pháp / ThS. Dương Bạch Long (Chủ nhiệm), Hòa Thị Thủy. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. - 2015. – 391tr.
6. Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp :đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Trần Mạnh Đạt chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Khuê thư ký ; Nguyễn Ngọc Hòa,... [et al.].- Hà Nội,2012, 298 tr. ;28 cm.
7. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư pháp ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang / ThS. Mai Cơ (Chủ nhiệm), ThS. Đỗ Thu Hương; GS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; CN. Nguyễn Thị Hiền; ThS. Nghiêm Văn Bảo; ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung. - Nhiệm vụ cấp:Tỉnh/ Thành phố. - Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, UBND Tỉnh Tuyên Quang. - 2011. - 179 tr. Trình bày tổng quan về chủ trương chính sách của Đảng, các quy định pháp luật Nhà nước về công tác tư pháp cấp xã. Khảo sát và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã và hoạt động tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, những văn bản và kết quả thực hiện cải cách hành chính. Đánh giá kết quả ứng dụng các giải pháp vào thực tiễn tại 3 xã phường làm mô hình thí điểm. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tư pháp ở xã phường thị trấn trên địa bàn Tỉnh.
8. Tội xâm phạm hoạt động tư pháp và việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân / Vũ Văn Mộc, PTS (Chủ nhiệm), - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Mã số: 99-114. - Viện KH Kiểm sát, Viện KSND Tối cao. - 1998. - 84tr.

Nghiên cứu khái niệm và đặc điểm của tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1992 đến nay. Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân

9. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy lập pháp - hành pháp - tư pháp nước ta với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Văn Thảo, (Chủ nhiệm), - Nhiệm vụ cấp: Quốc gia. - 195tr.

## **Sách**

10. Tìm hiểu các tội xâm phạm hoạt động tư pháp (Hoạt động tư pháp)/ Trần Minh Hưởng.- H.: Văn hoá Dân tộc, 2002, 114tr, 19cm
11. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp (in lần thứ hai, có sửa chữa) / Th.S Phạm Thanh Bình, PTS.Nguyễn Vạn Nguyên.- H.: Chính trị quốc gia, 1997, 278tr. ; 19cm.
12. Tìm hiểu các tội xâm phạm hoạt động tư pháp: Trong Bộ luật hình sự 1999/ Nguyễn Ngọc Điệp.- H.: Công an nhân dân, 2001, 384tr, 20cm
13. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự Việt Nam/ Nguyễn Tất Viễn.-H.: Nhà xuất bản tư pháp, 2016.- 295tr ; 21cm
14. Các văn bản về tổ chức và hoạt động ngành tư pháp.- H : Tư pháp, 2009.- 356tr. ; 24cm
15. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp PGS. TS Nguyễn Tất Viễn - H. : Tư pháp, 2020. - 251tr. ; 20,5 cm.. giới thiệu với bạn đọc những tiến bộ về xây dựng và hoàn thiện thể chế tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
16. Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp./ Nguyễn Huy Phương.- H : NXB CTQG, 2013, 234tr. ; : 21cm
17. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp/ Nguyễn Vạn Nguyên.- H.: Pháp lý, 1989, 193tr, 19cm

18. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp/ Phạm Thanh Bình.- H.: Chính trị quốc gia, 1997, 276tr, 19cm
19. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp.- H.: Tư pháp, 2020, 251tr., 21cm
20. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình.- H.: Lao động, 2020, 399tr., 28cm
21. Sổ tay tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.- Gia Lai: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, 2020, 176tr., 21cm
22. giáo trình giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.- H.: Tư pháp, 2019, 206tr., 21cm
23. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam/ Nguyễn Tất Viễn.- H.: Tư pháp, 2016, 295tr., 21cm
24. Tìm hiểu các tội xâm phạm hoạt động tư pháp /Trần Minh Hưởng, Đặng Thu Hiền.- Hà Nội :Văn hoá Dân tộc,2002, 114 tr. ;19 cm. Tóm tắt: Cuốn sách phân tích, bình luận khoa học về khái niệm tội phạm và các dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp được quy định trong chương XXII Bộ luật hình sự năm 1999
25. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra /Lê Hữu Thế chủ biên; Đỗ Văn Đương, Nông Xuân Trường.- Hà Nội :Tư pháp,2005, 306 tr. ;21 cm.
26. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự - Phần các tội phạm. .: Tập 10, Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp : / : bình luận chuyên sâu / . / Đinh Văn Quế.- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2007, 346 tr. ; 20,5 cm
27. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Phạm Thanh Bình, Nguyễn Vạn Nghiêm . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 379 tr. ; 20cm. - Nguyễn Vạn Nghiêm
28. Soạn thảo văn bản hoạt động tư pháp - quản lý hành chính - H. : Nxb Lao động xã hội, 2008. - 292tr. ; 27cm. Cuốn sách gồm các mẫu văn bản trong hoạt động tư pháp; phương pháp soạn thảo và các mẫu văn bản trong quản lí hành chính

29. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Phạm Thanh Bình - H. : Nxb Pháp lý, 1989. - 193tr. ; 19cm. Cuốn sách phản ánh trung thực những quan điểm và tư tưởng chỉ đạo trong việc xây dựng Bộ luật hình sự. Cuốn sách giới thiệu những dấu hiệu pháp lý đặc trưng của từng tội phạm, chính sách xử lý và hỗ trợ cho việc thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự
30. Hỏi - Đáp về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội xâm phạm hoạt động tư pháp/ Đỗ Đức Hồng Hà.- H.: Tư pháp, 2011, 58tr., 19cm
31. Văn hoá giao tiếp trong hoạt động tư pháp/ Vũ Gia Hiền, H.: Lao động, 2006, 156tr., 19cm
32. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra.- H.: Tư pháp, 2005, 306tr., 21cm

### **Tạp chí**

33. Một số nhận thức lý luận về cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và hoạt động hỗ trợ tư pháp ở Việt Nam / Trần Minh Hường // Kiểm sát. Số 9/2010, tr. 2 - 5.
34. Nâng cao hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay/ Lê Minh Trí// Tạp chí Cộng sản; 2019. - Tháng 3. - Số 917. - Tr. 14-19
35. Bảo đảm công bằng xã hội trong hoạt động tư pháp / Chu Hồng Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Số 2/2001, tr. 13 - 14, 21.
36. Bình luận về các tội phạm khác về chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Đinh Văn Quế // Kiểm sát. Số 23/2017, tr. 23 - 33.
37. Các tội phạm hoạt động tư pháp trong dự thảo Bộ luật Hình sự (Sửa đổi) / Nguyễn Tất Viễn // Dân chủ và Pháp luật. Số 3/1999, tr. 5 - 7.
38. Có gì đặc biệt trong một số vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp đã được điều tra, xét xử? / Văn Thư // Pháp lý. 2021. – Kỳ phát hành tháng 3, tr. 37-40.
39. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chú trọng kiến nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp / Lại Viết Quang, Nguyễn Tuấn Anh // Kiểm sát. Số 21/2016, tr. 8 - 11. Trình bày ý nghĩa của khâu công tác



và vai trò của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong kiến nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp; kết quả đạt được, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

40. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với việc thực hiện nhiệm vụ điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Văn Hải // Kiểm sát. Số 24/2015, tr. 31 - 36, 57. Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trước khi Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014. Đề xuất một số biện pháp, hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định mới của Luật này.
41. Đặc điểm chủ yếu về tổ chức và hoạt động tư pháp nước ta thời kỳ trước năm 1945 / Trần Thị Tuyết // Nhà nước và Pháp luật. Số 8/2003, tr. 13 - 19.
42. Đổi mới nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp / Đinh Văn Sơn // Kiểm sát. Số 12/2015, tr. 23 - 27. Đánh giá thực trạng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp. Đề xuất một số giải pháp đổi mới nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này
43. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động tư pháp địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách giai đoạn 2010 - 2020 / Ngô Khắc Ngọc // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 10/2010, tr. 2 - 3.
44. Hoạt động tư pháp của chính quyền thuộc địa ở tỉnh Hà Đông giai đoạn 1918 - 1928 / Nguyễn Lan Dung // Nghiên cứu Lịch sử. Số 3/2014, tr. 42 - 51.
45. Kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk / Trần Đông Giang // Kiểm sát. Số 21/2013, tr. 19 - 21, 53.
46. Một số điểm mới cơ bản đối với các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong Bộ luật Hình sự 2015 / Lại Viết Quang // Kiểm sát. Số 8/2016, tr. 31 - 35. Tìm hiểu một số điểm mới cơ bản đối với các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp

trong Bộ luật Hình sự 2015, gồm: khái niệm, phạm vi các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; phạm vi, chủ thể, đối tượng tác động của tội phạm đối với một số tội phạm; khung tăng nặng, các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự và cụ thể hóa các tình tiết có tính "định tính", thu hẹp hợp lý các khung hình phạt; sửa đổi, bổ sung một số tội phạm cụ thể; tội phạm hóa đối với hành vi vi phạm quy định về giam giữ và hành vi gây rối trật tự phiên tòa.

47. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp ở Quảng Bình / Trà Đình Huân // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 12/2016, tr. 9 - 13. Nêu một số kết quả đạt được trong hoạt động tư pháp ở Quảng Bình; những khó khăn, vướng mắc; từ đó đưa ra một số đề xuất đối với cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương.
48. Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp / Nguyễn Văn Luật // Kiểm sát. Số 15/2006, tr. 21 – 23 .Tác giả đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp ở nước ta trong thời kỳ vừa qua. Từ đó, tác giả nêu một số kiến nghị về giải pháp tăng cường hiệu lực của công tác kiểm sát về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: ban hành văn bản liên tịch để giải thích, hướng dẫn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh trong những hoạt động tư pháp; quy định về cách thức, biện pháp kiểm tra, kiểm sát, xác minh, kết luận, lập hồ sơ, kiến nghị, kháng nghị...
49. Một số kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện Phúc thẩm 2, Viện kiểm sát nhân dân tối cao / Phan Văn Sơn // Kiểm sát. Số 21/2013, tr. 16 - 18, 64.
50. Một số kinh nghiệm điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp / Nguyễn Văn Hải // Kiểm sát. Số 11/2012, tr. 33 - 36. Tác giả đưa ra một số kinh nghiệm trong việc điều tra nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra của ngành kiểm sát: Cần sự đồng thuận từ phía cơ quan tư pháp chủ quản của cán bộ có hành vi phạm tội về việc cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội; sự phối hợp chặt

chẽ với Viện kiểm sát nhân dân địa phương; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc; chú trọng các biện pháp chống phản cung, thay đổi lời khai trong quá trình điều tra vụ án,.

51. Một số vấn đề về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Bộ luật Hình sự 2015 / Phùng Anh Dũng // Tòa án nhân dân. 2018. - Số 20, tr. 20 - 21. Nêu những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Bộ luật Hình sự 2015 và một số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện BLHS 2015 về các tội này và giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất các qui định hiện hành.
52. Một số vấn đề về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay / Trần Văn Độ // Luật học. Số 2/2004, tr. 24 - 31. Bài viết đề cập tới một số quan niệm về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm xây dựng một quan niệm đúng đắn về hoạt động này ở nước ta
53. Một số ý kiến về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Nguyễn Tất Viễn // Luật học. Số 1/1994, tr. 54 - 58. Nêu tầm quan trọng của việc bảo vệ hoạt động tư pháp. Trình bày ý nghĩa, khách thể, chủ thể, phân loại, diễn biến, nguyên nhân của tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Đánh giá thực tiễn và đề xuất kiến nghị góp phần ngăn chặn tội này ở nước ta.
54. Một số ý kiến về Chương XXIV Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) - các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Nguyễn Quang Lộc // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự/2015, tr. 63 - 71. Nêu và phân tích một số ý kiến về Chương XXIV Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) - các tội xâm phạm hoạt động tư pháp: khái niệm; những tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ yếu là người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và những người khác.
55. Một số ý kiến về tiếp nhận, xử lý, xem xét đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật / Phạm Quốc Huy // Khoa học Kiểm sát. 2015. - Số 2, tr. 22-25.. Trình bày pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực của hoạt động tư pháp; đề xuất hướng xây

dụng văn bản hướng dẫn trong ngành Kiểm sát về việc tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn.

56. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp / Hà Thái Hùng // Kiểm sát. Số 2/2009, tr. 21 - 25.
57. Nhiều vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động tư pháp / Thái Đăng // Pháp lý. 2020. – Số 11, tr. 8-12. Qua các báo cáo về công tác trong hoạt động tư pháp tại kì họp thứ 10, Quốc Hội khoá XIV cho thấy hoạt động tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên một số lĩnh vực diễn biến còn phức tạp, trong thi hành án hành chính còn tồn tại những bất cập và hạn chế,...
58. Những bất cập trong việc xử lý hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong hoạt động tư pháp / Lê Tiến Sinh // Kiểm sát. 2019. - Số 23, tr. 35-42. Nêu những bất cập trong việc xử lý hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong hoạt động tư pháp như không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi thiếu trách nhiệm khi hậu quả là thiệt hại phi vật chất.
59. Những điểm mới của quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Kim Sáu // Kiểm sát. Số 4/2017, tr. 28 - 33. Trình bày những điểm mới của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
60. Những vấn đề bất cập trong quy định về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp của Bộ luật Hình sự / Hoàng Minh Đức // Nghề Luật. Số 2/2014, tr. 47 - 51.
61. Phân tích một số tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Chương XXIV Bộ luật Hình sự năm 2015 / Nguyễn Tiến Sơn // Kiểm sát. Số 23/2017, tr. 46 - 64. Phân tích một số tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Chương XXIV Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội cản trở việc thi hành án, tội dùng nhục hình, tội không chấp hành án, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, tội ra bản án trái pháp luật, tội ra quyết định trái pháp luật.

62. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp / Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao // Kiểm sát. Số 16/2017, tr. 3 - 4, 17.
63. Tăng cường phối hợp phân loại, xử lý thông tin về xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao / Hà Như Khuê // Kiểm sát. Số 11/2012, tr. 29 - 32.
64. Tác giả đề cập đến sự cần thiết phải tăng cường phối hợp phân loại, xử lý thông tin vi phạm, tội phạm, thực trạng quan hệ phối hợp về xâm phạm hoạt động tư pháp và một số đề xuất. Tìm hiểu về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp / Nguyễn Thị Thu Trang // Kiểm sát. Số 8/2013, tr. 27 - 33
65. Vai trò Quốc hội đối với hoạt động tư pháp / Trần Thế Vượng // Nghiên cứu lập pháp. Số 01/2006, tr. 18 - 24.
66. Về quy trình, kỹ năng trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Anh Diệp // Kiểm sát. Số 19/2015, tr. 10 - 13, 30. Phân tích quy trình, kỹ năng trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp, bao gồm: Tiếp nhận, phân loại, thụ lý đơn khiếu nại; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại; tiến hành xác minh; ban hành quyết định; công khai quyết định; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại.
67. Về việc ban hành văn bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp / Tạ Thị Hồng Hoa // Kiểm sát. Số 12/2010, tr. 18 - 22.
68. Xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại / Nguyễn Văn Sơn // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề: Chế định Thừa phát lại /2014, tr.26-33. Bài viết đề cập đến vấn đề xã hội hóa hoạt động tư pháp và thí điểm chế định Thừa phát lại; tình hình thực hiện thí điểm Thừa phát lại trong thời gian qua; một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và đề xuất phương hướng công tác trong thời gian tới.

69. THE 2007 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Mathias, D Stephen. The American Journal of International Law; Washington Vol. 102, Iss. 3, (Jul 2008):
70. THE 2008 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Mathias, D Stephen. The American Journal of International Law; Washington Vol. 103, Iss. 3, (Jul 2009):
71. The 1999 judicial activity of the international court of justice/ Bekker, Peter H F. The American Journal of International Law; Washington Vol. 94, Iss. 2, (Apr 2000)
72. The 2001 judicial activity of the International Court of Justice/ Crook, John R. The American Journal of International Law; Washington Vol. 96, Iss. 2, (Apr 2002)
73. THE 2015 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Ranganathan, Surabhi. The American Journal of International Law; Washington Vol. 110, Iss. 3, (Jul 2016)
74. The 2017 Judicial Activity of the International Court of Justice/ Gray, Christine. The American Journal of International Law; Washington Vol. 112, Iss. 2, (Apr 2018)
75. THE 2004 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Crook, John R. The American Journal of International Law; Washington Vol. 99, Iss. 2, (Apr 2005)
76. THE 2012 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE / Cogan, Jacob Katz. The American Journal of International Law; Washington Vol. 107, Iss. 3, (Jul 2013)
77. THE 2006 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Mathias, Stephen. The American Journal of International Law; Washington Vol. 101, Iss. 3, (Jul 2007)
78. THE 2009 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Cogan, Jacob Katz. The American Journal of International Law; Washington Vol. 104, Iss. 4, (Oct 2010):

79. THE 2005 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Mathias, Stephen. The American Journal of International Law; Washington Vol. 100, Iss. 3, (Jul 2006)
80. THE 2014 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Gray, Christine. The American Journal of International Law; Washington Vol. 109, Iss. 3, (Jul 2015)
81. THE 2011 JUDICIAL ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ Cogan, Jacob Katz. The American Journal of International Law; Washington Vol. 106, Iss. 3, (Jul 2012)
82. The 2016 Judicial Activity of the International Court of Justice/ Gray, Christine. The American Journal of International Law; Washington Vol. 111, Iss. 2, (Apr 2017)
83. Evaluating the Judicial Activity: A Proposal of Indicators and Analyses of Criminal Burden/ Cusatelli, Carlo; Giacalone, Massimiliano. Social Indicators Research; Dordrecht Vol. 138, Iss. 2, (Jul 2018)  
(<https://db.vista.gov.vn:2138/docview/2058249472/DE30F4BA18C84D9BPQ/25?accountid=47774>)
84. EXTRATERRITORIAL COURTS IN EAST ASIA: CROSS-BORDER JUDICIAL ACTIVITY IN THE CROSSHAIRS/ Lee, Tahirih V. Reviews in American History; Baltimore Vol. 43, Iss. 2, (Jun 2015)  
<https://db.vista.gov.vn:2138/docview/1689879150/DE30F4BA18C84D9BPQ/26?accountid=47774>
85. The Impact of Supreme Court Activity on the Judicial Agenda/ Rice, Douglas. Law & Society Review; Amherst Vol. 48, Iss. 1, (2014)  
<https://db.vista.gov.vn:2138/docview/1649140257/DE30F4BA18C84D9BPQ/29?accountid=47774>
86. Regulating judicial activity in Europe : a guidebook to working practices of the Supreme Courts / edited by Network of the Presidents of the Supreme Judicial

Courts of the European Union.- Cheltenham, UK : Edward Elgar, [2014], xvi, 143 pages ; 23 cm.